



ประกาศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา  
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์  
จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา

ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองสอบราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในระบบกล้องวงจรปิด และการติดตั้งกล้องวงจรปิดกับส่วนราชการมาแล้ว โดยต้องแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการที่เคยมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักเชื่อถือ และเป็นผลงานที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จถึงวันเปิดซองสอบราคา
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีความสมบูรณ์เบื้องต้นในการจัดจ้างของสำนักงาน
5. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หากไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จะถือว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ โดยชัดแจ้งดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ไม่ได้

/กำหนด...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 ในระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ส่วนที่ 1 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ส่วนที่ 2 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป และจะพิจารณาผลการสอบราคา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา หมู่ที่ 2 ถนนสี่แยกธนดี ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -7431-1728 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ [www.finearts.go.th](http://www.finearts.go.th) โดยตรง หรือผ่าน [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555



(นางพรรณี ศรีคะนอง)

เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร